

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๖๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดชุมพร ตรัง นครนายก นครพนม นราธิวาส น่าน ปัตตานี เพชรบุรี ยะลา หนอง สดูล สระแก้ว หนองบัวลำภู และอุทัยธานี)

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๖๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๕๐๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลผู้ขอเบิกค่าเช่าบ้าน และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) สำหรับไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) ตามฐานข้อมูลการรายงานผู้ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานครูเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ขอให้จังหวัดแจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ และดำเนินการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. งบประมาณที่จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดัตถุประสงค์ เพื่อให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินให้แก่พนักงานครูเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลการรายงานผู้ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ กง.บศ. ๕) ที่ได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือที่อ้างถึง และดำเนินการเบิกจ่ายไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามฐานข้อมูลที่ได้รับการรายงานจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น หากปรากฏว่ามีพนักงานครูเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีสิทธิขอเบิกเพิ่มขึ้นในระหว่างปี ขอให้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลให้ทราบโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิของพนักงานครูเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีสิทธิในสังกัด และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๗ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th